



รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักเรียน

โรงเรียนลาซาลโชติรวินนครสวรรค์

18 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

www.lasallechote.ac.th

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานประจำปีฝ่ายกิจการนักเรียนปี 2560

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

โรงเรียน ดำเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ประพฤติปฏิบัติตนไม่ขัดต่อกฎหมาย ตระหนักถึงภัยของสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุข โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ การให้คำสัทยาบ้นต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมโดยการแข่งขันกีฬา แสดงดนตรี เต้น ร้องเพลง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดจากครูวิทยากรพิเศษและตำรวจ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ครูและผู้ปกครองมีโอกาสได้พบกันและเรียนรู้พฤติกรรมบุตรหลาน เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โรงเรียนดำเนินการแจ้งพฤติกรรมให้ผู้ปกครองทราบทันที



๒. ภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เป็นผู้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยที่งดงาม มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนและกฎระเบียบของสังคม มีความรับผิดชอบ มีความรักเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ มีจิตสาธารณะ แบ่งปันช่วยเหลือ สังคม ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความภูมิใจวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามของไทย ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของท้องถิ่นและศาสนา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ โดยผ่านโครงการคุณธรรม จริยธรรม โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง



๔. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม มีความรัก เคารพ กตัญญู รับผิดชอบต่อคำแนะนำของบิดา มารดา ครู และผู้ใหญ่ รู้บทบาทหน้าที่ของตน เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ของอื่น ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบวิถีประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งสภานักเรียน เลือกหัวหน้าห้องและผู้นำในการทำกิจกรรม ไม่กระทำความให้เป็นที่เดือดร้อนของบิดา มารดา ครู และสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น มีน้ำใจ ได้รับการพัฒนาให้แสดงศักยภาพ ความเป็นผู้นำเอื้ออาทร ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องโดยผ่านงานสภาและสารวัตรนักเรียน กีฬาสี

